



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๗๕๙

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศิริกาญจน์

(นางศิริกาญจน์ สุวรรณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง เหตุเพลิงไหม้และอาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร ๓๑ เขตทวีวัฒนา

**๑. ประเด็นการวิเคราะห์**

๑.๑ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ สรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ ๑๓๘/๑๒ หมู่บ้านกฤษดานคร ๓๑ เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๔ จากการตรวจสอบพบมี ผู้บาดเจ็บ ๖ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๕ ราย ประกอบด้วย นายธนภพ ประไพ อายุ ๔๔ ปี (เจ้าหน้าที่) นายสมัญญา นิลธง อายุ ๔๘ ปี (เจ้าหน้าที่) นายอรรถพล ท่วมทอง อายุ ๒๖ ปี (เจ้าหน้าที่) นายเกียรติ แพตเตอร์สัน อายุ ๓๕ ปี (ผู้ประสบภัย) นายสุทัศน์ เปลียนกลัด อายุ ๓๘ ปี (เจ้าหน้าที่)

- เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๙๙ ในเวลา ๐๕.๕๑ น. จากนั้นเวลา ๐๖.๐๗ น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และในเวลา ๐๗.๐๘ น. อาคารทรุดตัวขณะที่มีเจ้าหน้าที่ติดอยู่ ด้านใน ๑๑ ราย จากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาที่อยู่ด้านนอกได้เร่งนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ ราย ออกมาจากบ้านที่ถล่ม และพบร่างผู้เสียชีวิต ๑ ราย ซึ่งนำร่างออกมาได้ รวมทั้งพบร่างผู้เสียชีวิตอีก ๒ ราย แต่ไม่สามารถนำออกมาได้ เนื่องจากมีคานทับอยู่ หากเคลื่อนย้ายอาจส่งผลให้โครงสร้างทรุดตัวลงมาอีก ต่อมาเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พบผู้บาดเจ็บเพิ่ม ๑ ราย และนำส่งโรงพยาบาล และเวลา ๑๒.๓๐ น. พบผู้เสียชีวิตอีก ๑ ราย ต่อมาเวลา ๑๗.๕๐ น. จากการตรวจสอบสัญญาณชีพไม่พบว่ามีสัญญาณแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้ยุติการค้นหาพร้อมนำ เครื่องมือเข้าเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อนำผู้ที่ติดค้างที่เหลือออกมาจากอาคารให้ครบทั้งหมด

- สำหรับการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.เวลา ๐๖.๔๕ น. เจ้าหน้าที่ พบร่างผู้เสียชีวิต รายที่ ๓ และ ๔ คือ นายสมัญญา นิลธง และนายอรรถพล ท่วมทอง อาสาสมัครกู้ภัย โดยสามารถ นำศพออกมาจากซากอาคารดังกล่าวได้ ต่อมาเวลา ๐๘.๒๕ น. ได้พบร่างผู้เสียชีวิตรายที่ ๕ คือ นายเกียรติ แพตเตอร์สัน ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้และเป็นเลขานุการของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ โดยเป็นผู้เสียชีวิต รายสุดท้ายที่นำร่างออกมาจากซากอาคารถล่มได้สำเร็จ สำหรับร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งไปยังสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งพลีชีพจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการนำธงชาติไทยมาคลุมร่างระหว่าง นำส่งที่สถาบันนิติเวช

- ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและสำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่เร่งตรวจสอบสาเหตุ เพลิงไหม้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับความเสียหายในขณะนี้ นอกจากบ้านหลังดังกล่าวยังมีบ้านข้างเคียงที่ได้รับ ผลกระทบ ๒ หลัง ซึ่งได้รับความเสียหายในส่วนของกำแพง หลังคา และรั้วบ้าน ภารกิจครั้งนี้ กทม.ได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมทีมปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตและนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ครบ โดยปฏิบัติงาน ร่วมกันตลอดทั้งวันหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายนอก : USAR TEAM จากกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ จิตอาสา ๙๐๔ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสยามนทบุรี มูลนิธิดวงประทีป หน่วยบรรเทาเฉพาะกิจ-วชิรพยาบาล หน่วยกู้ภัยอยุธยา มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ มูลนิธิหลวงพ่อดมหวัง-วัดกลางบางพระ ทีมใจถึงใจ ทีม K&A ATK กรู๊ป การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งร่วมกับหน่วยงานของ กทม. ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เอร์วาน์ สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักงานเขต กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน อย่างเข้มแข็ง

๑.๒ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ได้ติดตามเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าว พร้อมแสดงความเสียใจต่อ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจต่ออาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่ โดยขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและเสียสละทำงานเพื่อประชาชนของเจ้าหน้าที่และขอเป็นกำลังใจ ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสง่ากำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

นายกรัฐมนตรี...

- นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นกรณีพิเศษ พร้อมดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานถือเป็นการสูญเสียที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ ให้ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการสูญเสียให้ได้มากที่สุด และเมื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว นายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปบทเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นแนวทางป้องกันในอนาคต พร้อมขอให้ประชาชน รมัตระวังอัคคีภัย เนื่องจากฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูงจากสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และมีลม พัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม

๑.๓ นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผอ.เขตทวีวัฒนา กล่าวว่า หลังเจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจากอาคาร ที่พังถล่ม ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ พร้อมติดป้ายคำสั่งห้ามเข้า อาคาร เนื่องจากไม่ปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย เบื้องต้นได้คุยกับตัวแทนเจ้าของบ้าน เนื่องจากเจ้าของบ้านยังอยู่ที่ ต่างประเทศและระบุจะรีบรื้อถอนซากอาคารออกโดยเร็ว ส่วนการก่อสร้าง เบื้องต้นพบอาคารดังกล่าวเริ่มก่อสร้าง เมื่อปี ๒๕๕๔ สร้างเสร็จปี ๒๕๕๕ มีใบอนุญาตก่อสร้าง ๓ ชั้น แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมีการก่อสร้าง หรือต่อเติม ผิดไปจากแบบหรือไม่ คาดการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนเจ้าของบ้านระบุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านละแวกใกล้เคียง เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุยินดีรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด

๑.๔ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบ.ช.น.) กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้ นัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา เข้าสอบปากคำเกี่ยวกับสำเนาแบบก่อสร้าง รวมถึงวิศวกร และผู้รับเหมาว่าการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบหรือไม่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบ สาเหตุไฟไหม้และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูน และอื่น ๆ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่

- หากพบบ้านหลังดังกล่าวไม่มีการขออนุญาต หรือมีการขออนุญาต แต่ก่อสร้างผิดแบบก็จะดำเนินคดีกับ วิศวกรผู้ที่ยื่นการก่อสร้างและผู้รับเหมา โดยอาจถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตาย ส่วนเจ้าของบ้าน หากตรวจสอบ พบว่าไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน

๑.๕ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. กล่าวว่า เบื้องต้นยังตรวจสอบจุดเกิดเหตุไม่ได้มาก เนื่องจาก สภาพอาคารพังทลายลงมาทั้งหมด จึงต้องไปหาข้อมูลแบบแปลนการก่อสร้างอาคารมีจุดใดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ อาคารถล่มลงมา อย่างไรก็ตาม ทราบว่าอาคารแห่งนี้มีการก่อสร้างในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ซึ่งในช่วงดังกล่าวมี เทคโนโลยีการก่อสร้างการใช้วัสดุที่ติดทนต่อไฟอยู่แล้ว จึงต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมรอบข้าง รวมถึงขนาด ของพื้นที่ เนื่องจากหากพื้นที่แคบจะทำให้อาคารอมความร้อนมากกว่าอาคารที่อยู่ในพื้นที่กว้าง พื้นที่โล่งกว้าง จะทำให้ความร้อนกระจายตัวได้มากกว่า ขณะเดียวกันวัสดุสิ่งของที่อยู่ภายในบ้าน เช่น กระจก พลาสติกต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุไวไฟ ถือเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้อุณหภูมิสูงได้ถึง ๙๐๐-๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส จากปกติที่วัสดุก่อสร้าง จะทนความร้อนถึง ๓๐๐-๖๐๐ องศาฯ ซึ่งส่วนนี้อาจทำให้โครงสร้างอาคารเกิดรอยร้าวและแยกตัวออกจากกัน ความร้อนจึงเข้าไปในช่องว่าง ทำให้เหล็กเปลี่ยนรูปร่าง หรือเปลี่ยนสภาพยึดกันระหว่างจุดที่แข็งแรงของตัวบ้าน กับจุดที่อ่อนแอ เป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารถล่มลงมา แต่ยืนยันอาคารที่มีอายุประมาณ ๑๐ ปี ถือว่ายังไม่เสื่อมสภาพ หากก่อสร้างอย่างถูกต้องจะอยู่ได้ ๓๐-๕๐ ปี

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกต อาคารดังกล่าวมีเสาขนาดเล็กกว่าคาน ว่า กรณีนี้ถือเป็นเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากคานจะต้องรับน้ำหนักมากกว่าเสา สำหรับประเด็นการฉีดน้ำดับไฟ ยืนยัน ไม่ส่งผลให้อาคารถล่มลงมาเพราะปูนไม่ดูดซับน้ำ ส่วนการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ของอาคาร จากที่อยู่อาศัยเป็นที่เก็บของ หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งต้องตรวจสอบ รายละเอียดอีกครั้ง

๒.๒ พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โปสตร์เพชบุรีกส่วนตัวระบุ ขอให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้คุณค่าและความสำคัญ ช่วยกันยกระดับคุณภาพงานด้านดับเพลิงและกู้ภัยในประเทศไทยให้พัฒนาขึ้น เนื่องจากปัจจุบันถูกหลงลืม ละเลย แต่จะเห็นคุณค่าต่อเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ทั้งที่มีหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน อาสาสมัครและประชาชนทั่วไปเป็นผู้ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยเป็นจำนวนมาก จึงถึงเวลาที่รัฐและสังคมไทยต้องผลักดันให้บัญญัติกฎหมายและการสนับสนุนให้เป็นวิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัย เพราะเป็นงานที่ต้องใช้จริยธรรม ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพและเป็นองค์กรวิชาชีพให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

### **๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ทีมนักดับเพลิงมีการพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องรัดกุมมากขึ้น รวมถึงขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของอาคาร/สถานที่ที่เข้าไปดับเพลิงที่อาจมีเกณฑ์ประเมินอื่นร่วมด้วย ไม่เพียงการประเมินจากหน่วยงานเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่และให้การช่วยเหลือให้เกิดความปลอดภัยกับทุกฝ่ายมากที่สุด

### **๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/khaosod](http://www.facebook.com/khaosod) แสดงความเสียใจและขอยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมระบุจากนี้ไม่ควรเกิดเหตุสูญเสียในลักษณะนี้ขึ้นอีก ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้รัดกุมและเกิดความปลอดภัยมากขึ้น

### **๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๕.๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ การเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณามาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

๕.๒ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือในการสรุปบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการพิจารณาแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากการก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

### **๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.js๑๐๐.com](http://www.js๑๐๐.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)